



CYNGOR TREF  
**AMLWCH**  
TOWN COUNCIL

Swyddfa'r Cyngor, Llawr y Llan, Lon Goch, Amlwch, Ynys Mon, LL68 9EN  
Epost/Email: [swyddfa@cyngortrefamlwch.co.uk](mailto:swyddfa@cyngortrefamlwch.co.uk)  
Ffon/Tel: 01407 832 228

**Cyngor Tref Amlwch Town Council**

**Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd nos Iau Ebrill 18 2017 yn Siambr y Cyngor am 7.30yh.**  
***Minutes of the meeting held at the Council Chamber on Thursday May 18 2017 at 7.30pm.***

**Presennol/Present:** Gareth Winston Roberts OBE (Cadeirydd/Chair), Myrddin Owens, Meg Roberts, Gordon Warren, Gerald Belanger, John Byast, Dafydd Roberts, Helen Hughes, Daniel Ap Eifion Jones, Liz Wood, Julie Hughes, Gina Jones, Cyng/Cllr Richard Griffiths, Cyng/Cllr Richard Jones, Cyng/Cllr Aled Jones

**Yn bresennol/In attendance:** Carli Evans-Thau (Clerc/Clerk), Arthur Griffith (Cyfieithu/Translation), aelodau o'r gymuned/*members of the community.*

**Ymddiheuriadau/Apologies:** Mike Roberts

**1 Croeso a Chyflwyniadau /Welcome and Introductions**

Cadeiriwyd y cyfarfod gan Gareth W Roberts OBE ac fe groesawyd pawb oedd yn bresennol. Nodwyd mai hon oedd y cyfarfod cyntaf ers yr etholiad ac fe groesawyd nifer o wynebau newydd gan roi cyfle i bawb gyflwyno eu hunain.

*The meeting was chaired by Gareth W Roberts OBE and all present were welcomed. It was noted that this was the first meeting since the election and a number of new faces were welcomed, all were given an opportunity to introduce themselves.*

**2 Datgan Diddordeb/Declaration of Interest**

Richard Jones – materion cynllunio / *planning matters*  
Richard Griffiths – materion cynllunio / *planning matters*  
Gina Jones – cais cynllunio 18 Awelfryn *planning application*

**3 Ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd/Election of Chair and Vice Chair**

Enwebwyd Gareth Winston Roberts OBE yn Gadeirydd. Cynnig Myrddin Owens, eilio Meg Roberts a Dafydd Roberts. Nid oedd enwebiad arall. Derbyniwyd y Gadair.

Enwebwyd Gordon Warren yn Is-Gadeirydd. Cynnig Myrddin Owens, eilio Helen Hughes a Meg Roberts. Nid oedd enwebiad arall. Derbyniwyd yr Is-Gadair.

*Gareth Winston Roberts OBE was nominated as Chair. Proposed Myrddin Owens, seconded Meg Roberts and Dafydd Roberts. There was no other nomination and he accepted the position.*

*Gordon Warren was nominated Vice-Chair. Proposed Myrddin Owens, seconded Helen Hughes and Meg Roberts. There was no other nomination and he accepted the position.*

**4 Ethol Cynrychiolwyr i Bwyllgorau Allannol/Election of Representatives for External Committees**

**4.1 Cyngor ar Bopeth/Citizen's Advice Bureau** – Gordon Warren

**4.2 Un Llais Cymru/One Voice Wales** – Gina Jones, Daniel ap Eifion Jones

- 4.3 **Neuadd Goffa/Memorial Hall** – Julie Hughes
- 4.4 **Llywodraethwyr Ysgol Gynradd/Primary School Governors** – Julie Hughes
- 4.5 **Trefi Mon** – Gareth Winston Roberts, Myrddin Owens
- 4.6 **Partneriaeth Cyngorau Gogledd Mon/North Wales Councils Partnership** – Gareth Winston Roberts, Myrddin Owens
- 4.7 **SSG Wylfa (Magnox)** – Gareth Winston Roberts, Gordon Warren
- 4.8 **PLG Wylfa (Horizon)** – Gerald Belanger, Liz Wood
- 4.9 **Twristiaeth/Tourism** – Mike Roberts
- 4.10 **Llwybrau/Footpaths** – Daniel ap Eifion Jones

**5 Ethol Aelodau i Bwyllgorau a dewis Cadeiryddion/Election of Members for Committees and appointing Chairpersons**

- 5.1 **Mynwent/Cemetery** –  
Meg Roberts (c), Gareth Winston Roberts, Liz Wood, John Byast, Dafydd Roberts
- 5.2 **Cyllid/Finance** –  
Myrddin Owens (c), Helen Hughes, Gareth Winston Roberts, Mike Roberts, Liz Wood
- 5.3 **Parciau a Mannau Agored/Parks and Open Spaces** –  
Mike Roberts (c), Richard Griffiths, Gordon Warren, John Byast, Julie Hughes
- 5.4 **Cynllunio/Planning** –  
Gordon Warren (c), Mike Roberts, Daniel ap Eifion Jones, Gina Jones, Liz Wood
- 5.5 **Efeillio/Twinning** –  
Daniel ap Eifion Jones (c), Dafydd Roberts, Meg Roberts
- 5.6 **Goleuadau Nadolig/Christmas Lights** –  
Helen Hughes (c), Myrddin Owens, Daniel ap Eifion Jones, Julie Hughes, Gina Jones

**6 Cofnodion y cyfarfod diwethaf/Minutes of the last meeting**

Derbyniwyd y cofnodion yn gywir. Cynnig Meg Roberts, eilio Helen Hughes.  
*The minutes were confirmed a true record. Proposed Meg Roberts; seconded Helen Hughes*

**7 Materion yn codi/Matters arising**

**7.1 Cofnodion yn Gyffredinol/Minutes in General**

Fe ofynnodd Richard Griffiths beth oedd y drefn o enwi unigolion os oedd rhywun yn mynd i'r llys, a hynnu pan nad oedd yr unigolion hynnu mewn cyfarfod i amddiffyn eu hunain. Esboniodd Myrddin Owens mai mater i'r llys oedd penderfynnu os oedd unigolyn yn euog neu peidio, ond bod gan y Cyngor gyfrifoldeb hefyd i hysbysu'r Pwyllgor Safonau, Swyddog Monitro a'r Ombwdsmon.

Teimlai Richard Griffiths nad oedd yn deg enwi unigolion yn y cofnodion a thynnu ar eu hyder tra eu bod yn ceisio cynrychioli a gweithio dros yr ardal.

*Fe gymerodd y Cyngor egwyl o bum munud cyn parhau gyda'r cyfarfod.*

*Richard Griffiths asked what the arrangements were with regard to naming individuals if they have been to the courts, and that when they were not in the meeting to defend themselves. Myrddin Owens explained that it was a matter for the courts to decide whether an individual was guilty or not, but that the Council has the responsibility to inform the Standards Committee, Monitoring Officer and the Ombudsman.*

*Richard Griffiths felt that it was unfair to name individuals in the minutes and to knock their confidence whilst they were representing and working for their area.*

*The meeting adjourned for five minutes before continuing with the agenda.*

## **7.2 Maes Parcio Porth Llechog/Bull Bay Car Park**

Nid oedd diweddariad ar y mater. Nodwyd bod copi o'r cytundeb gwreiddiol gyda'r Cyngor Sir yn rhywle. Cytuno byddai Richard Jones yn edrych ar y mater eto a bod yr eitem yn cael ei gynnwys ar yr agenda i'w drafod yn cyfarfod nesaf.

*There was no update on the matter. It was noted that a copy of the original agreement is lodged with the County Council somewhere. Agreed that Richard Jones looks into the matter again and that the item is included on the agenda for discussion at the next meeting.*

## **7.3 Llyfrgell/Library**

Nid oes diweddariad gan CSYM hyd yma / *There is no update from IACC as yet.*

## **7.4 Llygru/Flytipping**

Daethpwyd a'r pryderon at sylw'r Cynghorwyr Sirol. Nodwyd bod gwirfoddolwyr wedi bod yn twtio a chlirio ger Pont Ffatri a Pont Joseff, a bod aelodau o grwp #CaruAmlwch wedi bod yn clirio ger y gilfach (creek). Cytuno anfon llythyr o ddiolch iddynt.

Nodwyd bod y Gerddi Goffa angen sylw a bod peth lanast wedi ei wneud yn ddiweddar. Yn anffodus nid yw camerau CCTV y Neuadd yn gweld yr ardal yn ddigon clir.

Roedd pryderon mawr ynglyn a'r mynydd a'r math o bethau oedd yn cael eu gadael yno. Gofynnwyd i'r Cynghorwyr Sirol wneud ymholiadau. Credwyd mai Anglesey Mining oedd berchen ar y tir.

*Concerns were brought to the attention of the County Councillors. It was noted that volunteers have been tidying and clearing by Pont Ffatri and Pont Joseff, and that members of #CaruAmlwch had been clearing by the Creek. Agreed to write a letter of thanks.*

*It was noted that the Memorial Gardens need attention and that some mess had been made of late. Unfortunately the Hall's CCTV cameras do not see the area sufficiently.*

*There are grave concerns regarding the Mountain and the type of things being left. The County Councillors were asked to make enquiries. It was believed that the land in question belonged to Anglesey Mining.*

## **7.5 #CaruAmlwch**

Nid oedd Richard Griffiths yn hapus gyda sut oedd y datganiad ar y we wedi ei eirio a bod #CaruAmlwch yn cael eu cyhuddo o achosi gorwariant ar gost gwasnaethau eraill.

Esboniwyd tra bod y Cyngor yn ddiolchgar i'r grwp am ddenu grantiau i'r dref, bod y ffigyrau yn y cais a chostau'r eitemau wedi bod yn wahanol, a bod cyfrifoldeb gan y Cyngor i sicrhau yswiriant a gwarant ar yr eitemau.

Gofynnodd Richard Jones pam nad oedd y Cyngor wedi archebu llai o offer pan daeth i'r amlwg y byddai gor-wariant. Esboniwyd bod rhaid i Gyngor Tref Amlwch dderbyn cyfrifoldeb am yr arian grant a derbyn hefyd y gytundeb a gofynnion y grant felly bod yr eitemau wedi eu harchebu yn unol a'r cais gwreiddiol oedd wedi ei gymeradwyo.

Nodwyd bod Richard Griffiths a Richard Jones wedi siarad ar yr eitem ond heb ddatgan diddordeb yn y mater er eu bod yn aelodau blaenllaw o grwp #CaruAmlwch.

*Richard Griffiths was not happy with the way the statement online had been worded and that #CaruAmlwch were being accused of causing overspend at the cost of other services.*

*It was explained that whilst the Council were grateful for the group for drawing funding to the*

*town, the figures in the application and the cost of the items had been different, and that there was a responsibility on the Council to provide insurance and seek a guarantee/ warranty on the items.*

*Richard Jones asked why the Council had not ordered fewer items when it came to light that there would be an overspend. It was explained that Amlwch Town Council had to take responsibility for the grant funding, and also accept the conditions of the grant so that the items ordered were in line with the original, approved, application.*

*It was noted that Richard Griffiths and Richard Jones had spoken on this item without declaring an interest albeit being leading members of the #CaruAmlwch Group.*

#### **7.6 Gwasanathau'r Heddlu/Police Service**

*Dim ymateb gan yr Heddlu hyd yma/No response from the Police as yet.*

#### **7.7 Cyflogaeth Ysgolion/Employment in Schools**

*Gofynnodd Gareth W Roberts i'r Cynghorwyr Sir drafod y mater eto. Deallwyd gan Aled Jones bod camau yn cael eu cymryd i wella'r sefyllfa ac nad oedd y Cynghorwyr wedi deall yr effaith ar gyflogau lleol pan gefnogwyd y cynnig yn wreiddiol.*

*Gareth W Roberts asked that the County Councillors discuss the matter again. It was understood from Aled Jones that steps were already being taken to rectify the situation and that the Councillors had not understood the impact on salaries when the proposal was initially supported.*

#### **7.8 Pont Ffordd Tan y Bryn Road Bridge**

*Daw ymateb gan y Cyngor Sir yn cadarnhau bydd swyddogion yr ardan briffyrdd yn edrych ar y safle a bydd camau priodol yn cael eu cymryd i ddiogelu'r bont i ddefnyddwyr.*

*a response from the County Council confirm that officers from the highways department will look at the site and that relevant steps be taken to safeguard those using the bridge.*

#### **7.9 Parcio mewn Stadau Tai/Parking in Housing Estates**

*Cadarnhawyd bod hyn yn broblem ledled yr ynys ac nid dim ond yn Amlwch. Bydd Richard Jones yn edrych ar y mater eto gyda'r Cyngor Sir. Awgrymodd Aled Jones y dylai'r Cyngor gysylltu a'r adran dai (CSYM) a gofyn iddynt adolygu eu polisi i greu llefydd parcio. Nodwyd bod tir posib yng nghefn Maes Mona ble gellid barcio rhai ceir.*

*It was confirmed that this is an issue island wide not just in Amlwch. Richard Jones will look at the matter again with the County Council. Aled Jones suggested that the Council should contact the IACC Housing department and ask for them to review their policy for parking areas. It was noted that there was possible parking spaces at the back of Maes Mona.*

#### **7.10 Gor-yrru/Speeding**

*Mae Aled Jones eisioes mewn cysylltiad a swyddogion y Cyngor Sir ynglyn a gor-yrru yr ardal. Bydd Richard Jones a Richard Griffiths hefyd yn rhoi pwysau ar y swyddogion perthnasol.*

*Aled Jones is already in contact with the County Council officers regarding speeding in the area. Richard Jones and Richard Griffiths will also be putting pressure on the relevant officers.*

#### **7.11 Safle Bws Porth Llechog/Bull Bay Bus Stop**

*Mae disgwyl ymateb gan swyddogion y Cyngor Sir. Fe gadarnhaodd Aled Jones ei fod yntau hefyd wedi cysylltu a'r adran briffyrdd ynglyn a'r mater.*

*A response is awaited from the County Council officers. Aled Jones confirmed that he had also contacted the highways department regarding the matter.*

#### **7.12 Arwyddion/Signage**

*Deallwyd mai Rehau eu hunain sydd yn gyfrifol am osod arwyddion digonol. Roedd yr aelodau yn bryderus iawn am ddiogelwch lorïau o'r fath yn theithio lonydd sy'n anaddas, yn enwedig y pontydd rheilffordd. Cytuno cysylltu a Rehau i godi ymwybyddiaeth a gofyn i'r Cyngor Sir am*

arwyddion cyfyngiad pwysau ar gyfer y pontydd.

*It was understood that Rehaul themselves are responsible for providing adequate signage. Members were very concerned about the safety of such lorries using roads that are unsuitable, especially the railway bridges. Agreed to contact Rehaul to raise awareness and ask the County Council for weight limit signs for the bridges.*

## **8 Pwyllgorau Allanol/External Meetings**

Dim/None

## **9 Cynllunio/Planning**

### **9.1 Ceisiadau/Applications**

- 18 Awelfryn (11C648) – dim gwrthwynebiad/no objection.

### **9.2 Penderfyniadau'r Cyngor Sir/County Council's Decisions**

- Ysgol Syr Thomas Jones (11LPA1012/LB/CC) Caniatad/Granted.

### **9.3 Arall/Other**

Daw cais gan ddatblygwyr safle ger y 'Tall Trees' Ffordd Tan y Bryn am enwau ar gyfer y ddau dy sydd i'w adeiladu yno. Cytuno diolch i'r datblygwr am gyfle i roi mewnbwn a gofyn a fyddent yn rhoi enwau Cymraeg ar y tai.

*An request from the developers of the site adjacent to the Tall Trees, Tan y Bryn Road for names for the two houses that are to be built there. Agreed to thank the developer for the opportunity for input and request that they use Welsh names for the properties.*

## **10 Adroddiad Is-bwyllgor Cyllid/Finance Committee Report**

Dim adroddiad (dim pwyllgor)/No report (no committee).

## **11 Wylfa Newydd**

Nodwyd bod PAC3 i'w lansio 24/5/2017. Cytuno bod maint ac effaith y prosiect ar y gymuned leol yn anferthol a chytuno trefnu cyfarfod arbennig i drafod ymateb y Cyngor i'r ddogfen ymgynghori.

Cafwyd wybod gan Aled Jones ei fod wedi mynychu sesiwn briffio yn Llangefni a chyfarfod Cyngor Cymuned Llanbadrig yn ddiweddar ac nad oedd son am ddatblygiad safle Rhosgoch a gwelliannau i'r A5025.

Cytuno bod angen cyfarfod penodol i drafod ymhellach.

*It was noted that PAC3 is to be launched 24/5/2017. Agreed that the size and impact of the project on the local community is enormous. Agreed to arrange a specific meeting to discuss the Council's response to the consultation document.*

*Aled Jones noted that he had attended a briefing session in Llangefni and the Llanbadrig Community Council meeting and that there was no mention of developing the Rhosgoch site or improvements to the A2025.*

*Agreed the need for a further meeting to discuss further.*

## **12 Gohebiaeth/Correspondence**

**12.1** Daw ebost gan #CaruAmlwch yn cadarnhau pa grantiau a phrosiectau sydd wedi eu cyflwyno hyd yma. Diolchwyd iddynt am eu gwaith i drio cael arian i'r ardal.

*An email from #CaruAmlwch confirming what projects were being developed and what grants were applied for to date. They were thanked for their work in trying to draw funding to the area.*

**12.2** Daw manylion gan Un Llais Cymru am hyfforddiant i Gynghorwyr newydd (nid y modiwl Cod Ymddygiad). Mae'r manylion gan y clerc os oes unrhyw un a diddordeb mynychu.

*One Voice Wales has sent details of a training course for new Councillors (not the Code of Conduct Module). The clerk has the details should anyone wish to attend.*

### **13 Cynigion yn unol a'r atodlen/Motions as per appendix**

*Daw pedwar cynnig ger bron y Cyngor ac fe esboniwyd pob un yn ei dwrn gan Myrddin Owens. Four motions were put to the Council and each one explained in turn by Myrddin Owens:*

#### **13.1 Polisi Iaith y Cyngor / Council's Welsh Language Policy**

*Cynnigwyd bod y Cyngor yn adolygu'r Polisi Iaith. Mae nifer o bolisiau eraill eisioes wedi eu hadolygu. Y Pwyllgor Cyllid fydd fel rheol yn adolygu polisiau ac yn adrodd yn ol i'r Cyngor Llawn i'w cymeradwyo. Derbyniwyd y cynnig gan John Byast, eilio gan Daniel Jones. Pawb yn cytuno.*

*It was proposed that the Council review its Language Policy. A number of policies have been recently reviewed. The Finance Committee normally review policies and report back to the Full Council to be approved. The motion was agreed by John Byast, seconded Daniel Jones, all in agreement.*

#### **13.2 Cyfarfodydd Pwyllgorau Allanol / Meetings of External Committees**

*Cynnigwyd bod y cynrychiolwyr yn paratoi adroddiad ysgrifenedig fydd i'w gynnwys gyda chofnodion cyfarfod Cyngor er gwybodaeth. Pawb yn cytuno a derbyniwyd y cynnig.*

*It was proposed that representatives prepare a written statement to be included with the minutes of the Council meeting for information. All in agreement and the motion approved.*

#### **13.3 Dyfodol y Llyfrgell / Future of the Library**

*Gofynnwyd am gadarnhad ysgrifenedig gan y Cynghorwyr Sirol y byddent yn gwrthwynebu unrhyw fwrriad i drosglwyddo cyfrifoldeb neu lleihau y gwasanaeth. Esboniwyd cefndir y cynnig i'r aelodau newydd gan nodi bod y Cyngor Tref wedi gwrthwynebu bwriad y Cyngor Sir i drosglwyddo cyfrifoldebau ar y ffaith y byddai yn golygu cynydd yn nhrethi pobl Amlwch hyd at 12.5%.*

*Fe ofynnwyd os oedd unrhyw opsiynnau eraill wedi eu trafod. Cadarnhawyd bod gwahanol opsiynnau wedi eu trafod ond bod costau'r llyfrgell ar hyn o bryd (fel gwasanaeth canolog), yn cael ei rannu gan holl drigolion Mon nid yn unig trigolion Amlwch. Cytuno bod angen edrych ar ol trigolion a busnesau'r ardal a diogelu gwasanaethau.*

*Roedd Richard Griffiths yn cytuno bod angen diogelu gwasanaethau ac yn gwrthwynebu bwriad y Cyngor Sir i leihau a/neu trosglwyddo gwasanaethau ond roedd yn bryderus petai'r penderfyniad yn Llangefni yn mynd yn groes. Cadarnhawyd mai angen ymrwymiad y Cynghorwyr Sirol i wrthwynebu bwriad y Cyngor Sir oedd y cynnig yma. Fe gadarnhaodd Aled Jones y byddai yn parhau i gefnogi'r Cyngor Tref. Fe gadarnhaodd Richard Jones hefyd y byddai yn cefnogi'r Cyngor Tref gan nodi na fyddai yn cyflwyno ei gefnogaeth yn ysgrifenedig gan y byddai wedi ei gofnodi gan y clerck yn yn cofnodion.*

*Written confirmation as requested from the County Councils that they would object to any intention to transfer responsibilities or reduce services. The background of the request was explained to the new members stating that the Town Council had objected to the County Council's intention to transfer the responsibilities on the basis that it would result in an increase in rates of up to 12.5% for the people of Amlwch.*

*It was asked whether any other options had been considered. It was confirmed that various options had been discussed but that the cost of the library as it is at present (central service) is shared between all Anglesey ratepayers not only the ratepayers of Amlwch. Agreed there was a need to look after Amlwch businesses and to safeguard services.*

*Richard Griffiths agreed for the need to safeguard services and opposed the County Council's proposals to reduce/transfer services but he was concerned that the decision in Llangefni would be overturned. It was confirmed that the aim of this motion was to seek commitment from the County Councillors to oppose the intention of the County Council. Aled Jones confirmed that he will continue to support the Town Council. Richard Jones also confirmed his commitment noting*

*that he will not be providing a written statement as this will be minuted by the clerk and included in the minutes.*

#### **13.4 Dyfodol Toiledau Cyhoeddus / Future of Public Toilets**

Gofynnwyd am gadarnhad ysgrifenedig gan y Cyngorwyr Sirol y byddent yn gwrthwynebu unrhyw fwiad i drosglwyddo cyfrifoldeb neu lleihau y gwasanaeth. Fel trafodwyd eisioes yn 13.3 uchod, byddai cymryd cyfrifoldeb am y gwasanaeth yn golygu cynydd enfawr yn nhrethi trigolion Amlwch. Mae llythyr wedi ei dderbyn gan y Cyngor Sir yn gofyn i'r Cyngor Tref gadarnhau a fyddent yn cymryd cyfrifoldeb am y toiledau yn Lon Goch a Porth Llechog erbyn Gorffennaf 3ydd. Cytuno cynnwys yr eitem ar agenda'r cyfarfod nesaf a gofyn bod y Cyngorwyr Sirol yn edrych i fewn i'r mater yn y cyfamaser.

*County Councillors were requested to confirm in writing their objection to any intention to reduce or transfer any services. As already discussed in 13.3 above, taking on any responsibilities will result in a dramatic increase in the rates for Amlwch residents. A letter has been received from the County Council asking the Town Council to confirm whether or not they will be taking responsibility for the toilets at Lon Goch and Bull Bay by July 3<sup>rd</sup>. Agreed to include the item on the agenda for the next meeting and ask that the County Councillors look into the matter in the meantime.*

#### **14 Unrhyw Fater Arall/Any Other Business**

##### **14.1 Diffibriwleiddwyr/Defibrillators**

Nododd Richard Jones bod arian wedi ei godi ar gyfer peiriannau cymunedol ac fe ofynnodd a fyddai'r Cyngor yn fodlon petai un yn cael ei osod tu allan i Swyddfeydd y Cyngor ac un arall ar y Caban/Toiledau ym Mhorth Amlwch. Nid oedd gwrthwynebiad.

*Richard Jones noted that funding had been raised for community machines and he asked if the Town Council would be happy for one to be installed outside the Town Council Offices and another on the Cabin/Toilets in Amlwch Port. There was no objection.*

##### **14.2 Ffens/Fence**

Nodwyd bod y ffens tu ol i Gaban y Cei yn parhau heb ei symud a bod plant a phobl ifanc yn ei ddefnyddio i ddringo i fynu ar ben y to. Cytuno cysylltu a'r p[er]chnogion cyn gynted a phosib. (Grwp Cymunedol Porth Amlwch)

*It was noted that the fence behind Caban y Cei is still there and has not been moved – children and young people are using it to climb on to the roof. Agreed to make contact again with the proprietors to move the fencing as soon as possible (Amlwch Port Community Group)*

#### **15 Dyddiad y cyfarfod nesaf/Date of next meeting**

Bydd y cyfarfod nesaf i'w gynnal Nos Fawrth Mehefin 27 am 7 o'r gloch yn Siambr y Cyngor.  
*The next meeting will take place on Tuesday evening June 27<sup>th</sup> at 7pm in the Council Chamber.*

Bu'r cyfarfod orffen am 21.00 / *The meeting closed at 21.00.*

CET05/2017

**Arwyddwyd / Signed:**  
**Gareth Winston Roberts OBE**  
**Cadeirydd / Chair**